



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

นำเสนอรายงานการพิจารณาการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา รูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ได้แก่ นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้นำเสนอรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ดังนี้

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบโอนประสบการณ์ของผู้ที่มีสมรรถนะสูงแต่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาด้านนี้เนื่องจากระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น นางสาวลลิตามโนบาล นักร้องชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้น การศึกษาในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ จึงเป็นการศึกษาที่เน้น

ความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและจะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะต้องมีการเป็นผู้สอนเท่านั้น ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นการนำผลการเรียนระหว่างการศึกษาระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาผสมผสานกันเพื่อเทียบระดับประสบการณ์กับระดับการศึกษา เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเกาหลีใต้ จะมีหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่เทียบโอนประสบการณ์ของผู้ที่มีสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ แต่สำหรับประเทศไทยได้มีมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ได้กำหนดให้สามารถสะสมผลการเรียนของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการฝึกอาชีพและประสบการณ์การทำงานด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการเทียบโอนประสบการณ์การของผู้ที่มีสมรรถนะสูงได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ มีเพียงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเท่านั้น



นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน กศน. และศึกษาแนวทางการเทียบประสบการณ์บุคคลที่มีสมรรถนะสูงสู่การศึกษาระบบ Fast Track เพื่อนำไปสู่การจัดการทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน. สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งการพิจารณาการศึกษานี้ได้ดำเนินการโดยการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และจากเอกสารการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงให้ได้รับวุฒิทางการศึกษา ซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเทียบระดับการศึกษา

นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ พลอากาศเอก สุจินต์ เข้มชัย นายอำพล จินดาวัฒน์ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาการศึกษาสรุปได้ดังนี้



๑. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐควรจัดเวทีให้กับผู้ที่มีสมรรถนะสูงแสดงผลงานต่อสาธารณชน เพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับให้กับผู้ที่มีสมรรถนะสูง
๒. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความมีจิตสาธารณะของผู้ที่มีสมรรถนะสูงที่ได้รับโอกาสในการเทียบโอนประสบการณ์
๓. ควรเพิ่มรูปแบบการประเมินที่หลากหลายเพื่อเทียบโอนประสบการณ์ของผู้ที่มีสมรรถนะสูงตามแต่ละกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชา เนื่องจากบางอาชีพหรือบางวิชาจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบการทดสอบโดยการปฏิบัติซึ่งต้องมีการจำกัดระยะเวลา เพื่อเป็นการวัดความสามารถที่แท้จริงของผู้เข้ารับการเทียบประสบการณ์และป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้ารับการเทียบประสบการณ์ด้วย

